

# กลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

## ความเป็นมา

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อการบริหารงาน ที่โปร่งใส โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จึงได้มีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แต่งตั้งเป็นกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตามคำสั่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ที่ ๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

## วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารงานที่โปร่งใส ไม่ให้เกิดการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

## แนวทางการดำเนินงาน

๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ตระหนักถึงผลร้ายของการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๒. มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
๓. มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด



พบเห็นการทุจริตในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
ร้องเรียนได้ที่



ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
๐๕๔-๖๙๓๕๔๘ ต่อ ๑๑๓



กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.เฉลิมพระเกียรติ



[www.chpkhos.org](http://www.chpkhos.org)



# แก้ทุจริต ต้อง คิด เป็น



## Analog คิดแบบฐาน 10

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

## Digital คิดแบบฐาน 2

สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้



ใช้น้ำประปาหลวง ล้างรถส่วนตัว

ไม่ใช้น้ำประปาหลวง ล้างรถส่วนตัว

นำรถยนต์หลวง มาใช้ในธุระส่วนตัว

ไม่นำรถยนต์หลวง มาใช้ในธุระส่วนตัว

นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว มาขายที่ทำงาน

ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว มาขายที่ทำงาน

นำวัสดุ ครุภัณฑ์หลวง ไปใช้ส่วนตัว

ไม่นำวัสดุ ครุภัณฑ์หลวง ไปใช้ส่วนตัว

ใช้โทรศัพท์หลวง เรื่องส่วนตัว

ไม่ใช้โทรศัพท์หลวง เรื่องส่วนตัว

รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ

ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ

ทุจริตต้องได้รับโทษ! พบเห็นอย่านิ่งเฉย

พบเห็นการทุจริตแจ้งมาที่ [www.stopcorruption.moph.go.th](http://www.stopcorruption.moph.go.th) ตู้ ปณ. 9 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข 11000

ทุจริตไม่ใช่แค่ผิดวินัย แต่มีโทษอาญา ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

